

มพล.จับมือม.เซี่ยงหนิง

ตั้งสถาบันขงจื้อสานสัมพันธ์ไทย-จีน

ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซี่ยงหนิง มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมที่จะจัดตั้งสถาบันขงจื้อ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการเรียนการ

สอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานสถาบัน

ขงจื้อร่วมกับผู้แทนสถาบันการศึกษา ที่มีสถาบันขงจื้อตั้งอยู่ จำนวน 12 แห่ง และคุณผางลี่ เลขานุการเอกการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้เกียรติเป็นผู้นำการบรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินงานของสถาบันขงจื้อ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวอีกว่า สถาบันขงจื้อเป็นสถาบันที่ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ขงจื้อปรัชญาเมธีที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของจีน ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันขงจื้อ จำนวน 12 แห่ง ส่วน

เหตุผลสำคัญที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดตั้งสถาบันขงจื้อในประเทศไทยนั้นอาจเป็นเพราะรัฐบาลของทั้งสองประเทศ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ และสาธารณรัฐประชาชนจีน หวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประกอบกับการเรียนการสอนภาษาจีนทุกระดับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี เอกวิชาภาษาจีนธุรกิจ นับได้ว่ามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างน่าพอใจ ถือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดความร่วมมือจัดตั้งสถาบันขงจื้อขึ้น

การจัดตั้งสถาบันดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ,งานวิจัย,ภาษาจีนเฉพาะทาง, การสอบ HSK หลักสูตรอบรมภาษาจีนทุกระดับ และวัฒนธรรมจีนเพื่อนำไปสู่มิตรภาพที่ดีระหว่างจีนกับไทยในอนาคต

"สถาบันขงจื้อที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะมี รองศาสตราจารย์ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน อาจารย์หวงเจี้ยนจุน มหาวิทยาลัยเซี่ยงหนิง เป็นรองผู้อำนวยการ และมี อาจารย์ไพรินทร์ ศรีสินทร เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับป้ายสถาบันขงจื้อมาจาก Hanban ซึ่งมอบเงินจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้สำหรับปรับปรุงสถานที่ตั้งของสถาบันต่อไป" ดร.วันชัย กล่าว.

เสียง INDEPENDENCE NEWS

เสรีภาพ

หนังสือพิมพ์เพื่อสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 363 ประจำวันที่ 6 ต.ค.-20 ต.ค.2549 ราคา 10 บาท